

Số: /SGDDĐT-VP

Khánh Hòa, ngày

tháng 7 năm 2022

V/v tuyên truyền tình trạng suy
giảm rạn san hô ở Hòn Mun và
Vịnh Nha Trang

Kính gửi:

- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Thời gian qua, việc suy giảm phần lớn rạn san hô tại khu bảo tồn biển Hòn Mun là một quá trình chịu tác động tích lũy từ nhiều năm, gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân khách quan dẫn đến việc suy giảm rạn san hô nêu trên là do tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của cơn bão Damrey năm 2017 và cơn bão số 09 năm 2021 (không có hiện tượng 2 axit hóa đại dương). Nguyên nhân chủ quan là do công tác quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan, hoạt động của Ban quản lý Vịnh Nha Trang còn nhiều bất cập; nhiều hoạt động của con người tác động lên hệ sinh thái biển Vịnh Nha Trang nói chung và rạn san hô tại khu bảo tồn biển Hòn Mun nói riêng vẫn chưa được xử lý kịp thời (khai thác thủy sản trái phép, nạo vét, xây dựng các công trình ven biển không đúng quy định, xả thải từ các hoạt động du lịch, ...).

Vịnh Nha Trang là một trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia (theo Quyết định 742/QĐ-TTg năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020) và cũng là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam. Do đó, việc bảo tồn, giữ gìn và phục hồi hệ sinh thái biển đa dạng tại Vịnh Nha Trang, trong đó có rạn san hô tại khu bảo tồn biển Hòn Mun là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, nhất là trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rõ quan điểm: "xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa phải dựa trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên biển, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu"

Thực hiện Công văn số 5784/UBND-KT ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc xử lý tình trạng suy giảm rạn san hô ở Hòn Mun và Vịnh Nha Trang, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo; các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, nâng

cao nhận thức về bảo vệ môi trường, cảnh quan Vịnh Nha Trang cho các công chức, viên chức, nhân viên, người lao động, học sinh và phụ huynh học sinh.

Sở GDĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT-đề b/c);
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Sơn